



# สาร อสส.

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ จัดงาน “๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย” ณ ดิگสันติโมดริ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และได้มอบรางวัลสหกรณ์ดีเด่น นักสหกรณ์แห่งชาติ สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๙ อีกด้วย การจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระราชราชมารดาเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ หรือ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” แล้ว ยังเป็นการตอกย้ำให้ชาวไทยได้เห็นคุณค่าและบทบาทของขบวนการสหกรณ์ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอด ๑๐๐ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สหกรณ์กับการพัฒนาประเทศ” ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการนำระบบสหกรณ์ไปใช้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยมีนโยบายในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ทั้ง ๗ ประเภท มุ่งเน้นให้สหกรณ์ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกสหกรณ์ต้องเป็นทั้งผู้บริหาร ผู้ผลิต ผู้บริโภค มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของสหกรณ์ สหกรณ์ต้องมุ่งเน้นประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานของสหกรณ์เจริญเติบโตและขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้

ทั้งนี้ รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ด้วยกลไกประชารัฐ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน โดยมีสหกรณ์เป็นโหนดกลางในการสื่อสารความต้องการของประชาชน ในแต่ละพื้นที่มายังรัฐบาล และส่งผ่านการสนับสนุนของภาครัฐสู่ประชาชน ส่งผลให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยมีภาคเอกชนช่วยขับเคลื่อนในทุกภาคส่วน มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเรื่องการจัดการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางปฏิบัติและปรับใช้ในการดำเนินงาน หากสหกรณ์มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพแล้ว ก็จะทำให้มีงบประมาณเพียงพอในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนมีความสามารถในการแข่งขันในอนาคตได้

ปัจจุบัน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงธุรกิจกันระหว่างสหกรณ์ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพกับสหกรณ์ที่ยังขาดความพร้อม เป็นการทำธุรกิจเชิงสังคม ดังเช่นการจัดตั้งสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบ่า จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์นำร่องในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล โดยมีเป้าหมายให้เกิดการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย โดยภาครัฐให้การสนับสนุนในการจัดสรรที่ดินและที่อยู่อาศัยพร้อมระบบสาธารณูปโภค ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืน โดยมีการยกเว้นค่าเช่าที่ดินให้กับสหกรณ์เป็นระยะเวลา ๓ ปี และได้เชื่อมโยงกับสหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด ที่เป็นสหกรณ์ใหญ่และมีความเข้มแข็ง โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนแบบรวมกลุ่มของสมาชิกหรือแปลงใหญ่โคเนื้อ เป็นเสมือนพี่เลี้ยงและชักชวนให้สมาชิกร่วมจัดทำแปลงปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อเป็นอาหารโค และส่งหญ้าขายให้สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังได้วางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การตลาด แผนการผลิตพืช สัตว์ และประมง รวมถึงการจัดทำแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ เช่น แปลงเกษตร ที่อยู่อาศัย รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภาคเอกชน ศึกษาพื้นที่เพื่อส่งเสริมสมาชิกปลูกกล้วยหอมสร้างเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ทั้งนี้ สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด พร้อมทั้งจะช่วยเหลือและรับซื้อผลผลิตเพื่อให้สหกรณ์ที่มีศักยภาพน้อยกว่าสามารถตั้งตัวได้ เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ซึ่งหากสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบ่า จำกัด ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน ก็จะนำมาเป็นสหกรณ์ต้นแบบในการพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ชุมพร และนครราชสีมาต่อไป

วิโรจน์รุ่งโรจน์

(นายวิโรจน์รุ่งโรจน์ ทรัพย์สังข์สุข)  
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

